



DOANH NGHIỆP ĐƯỢC LỢI GÌ TỪ NGHỊ QUYẾT 105 CỦA CHÍNH PHỦ?

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ kịp thời những khó khăn và vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do tác động bởi đại dịch Covid-19, ngày 09/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị Quyết số 105/NQ-CP (**Nghị Quyết 105**) về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 với những chính sách mới tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

- 1. Doanh nghiệp được nhập khẩu vaccine và tự test Covid-19**

Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu vaccine; mua sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm; tự xét nghiệm cho người lao động và quan trọng hơn, kết quả xét nghiệm đó được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
- 2. Mở rộng đối tượng lao động được ưu tiên tiêm vaccine**

Nghị Quyết 105 bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine là người lao động của (i) doanh nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (ii) doanh nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đang có đơn hàng sản xuất, hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng nhiều lao động; và (iii) doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, cảng biển.

Người làm việc tại các công trình trọng điểm quốc gia và địa phương và người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao cũng sẽ được ưu tiên tiêm vaccine.
- 3. Không được quy định thêm các loại giấy phép “con” cản trở lưu thông hàng hoá**

Nghị quyết 105 nghiêm cấm các địa phương tạo ra các loại giấy phép “con”, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư, nguyên liệu sản xuất.
- 4. Doanh nghiệp được miễn, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội và phí công đoàn**

Doanh nghiệp và người lao động sẽ được giảm mức đóng hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn; miễn tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 và miễn nộp đoàn phí công đoàn cho đoàn viên tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm 2021 và 2022.
- 5. Doanh nghiệp được nộp chứng từ bản scan để thông quan hàng hoá**

Doanh nghiệp chỉ cần nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số với các chứng từ phải nộp bản giấy dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực để giải quyết ách tắc khi thông quan

hàng hoá. Các giấy tờ này sẽ được nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm.

6. Tiếp tục bổ sung chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Bên cạnh việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 14/2021/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bổ sung chính sách ưu đãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí hoặc giữ nguyên nhóm nợ.

7. Nói lỏng điều kiện cấp, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được nói lỏng một số

quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động được quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP như điều kiện về bằng cấp và số năm kinh nghiệm làm việc phù hợp, chuyên môn kỹ thuật cũng như các ác giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Nghị quyết 105 cho phép người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc tại tỉnh, thành phố khác với thời hạn không quá 6 tháng mà không phải làm lại giấy phép lao động. Doanh nghiệp chỉ cần báo cáo với cơ quan quản lý lao động nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

Nghị Quyết 105 có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2021.



**GLOBAL VIETNAM
LAWYERS**

Liên Hệ Với Chúng Tôi

info@gvlawyers.com.vn

Trụ sở chính – TP. HCM	Chi nhánh Hà Nội	Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: +84 (28) 3622 3555	Tầng 10A, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam Tel: +84 (24) 3208 3555	Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng Quận Hải Châu Đà Nẵng, Việt Nam Tel: +84 (28) 3622 3555

Nội dung của Cập nhật pháp luật này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật kịp thời tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng tôi, GV Lawyers, tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản tin cập nhật này.

